



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และการสอบสวนคดีอาญาในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักการสอบสวนและนิติการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญาในภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปฏิบัติงานที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ชั้น ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้ประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จำนวน ๓ ราย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และบัญชีดังกล่าวจะขึ้นบัญชี ไว้ไม่เกินวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง จะเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศรายชื่อฯ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มา รายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัชวันท์ อัสภาชน์ เตชะเสน)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญา  
ในการกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคม  
ของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายกัณตินันท์ บุญช่วย	
๒	๐๐๓	นางสาวนริศรา สาระนันท์	
๓	๐๐๒	นางสาวสุพิชฌาย์ ลิ้มไกลท่า	

